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Umræða um framtíð Reykjavíkur sem tónlistarborg 
 
Greinargerð 
 
Reykjavík hefur gefið út að hún vilji efla Reykjavík sem tónlistarborg með því að skapa hagstæð 
skilyrði fyrir gróskumikið tónlistarlíf (sjá heimasíðu borgarinnar 
https://reykjavik.is/tonlistarborgin). Því er óskað eftir umræðu um hvernig borgin sjái fyrir sér 
að efla þau skilyrði á meðan að skorið hefur verið niður í stuðningi við tónlistarkennslu og 
tónlistarstarf, og að ekki hefur verið unnið markvisst gegn fækkun tónlistarstaða. 
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